

ข่าวเลขที่ 28

26 ธันวาคม 2560

พาณิชย์สอบข้อเท็จจริงร้านอาหารทะเลจำหน่ายราคาสูงผิดปกติ พร้อมออกตรวจป้องปราบผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพและข้อความจากผู้ซื้อเฟซบุ๊ก “Ploynapas Lukthongmak” แสดงความไม่พอใจหลังเจอราคาอาหารซีฟู้ด และค่าเครื่องดื่ม รวม 7,380 บาท ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นร้านเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำหน่ายอาหารทุกอย่างราคาสูงผิดปกตินั้น กรมการค้าภายในจึงได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าวโดยเร่งด่วนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่ตามที่ปรากฏในสื่อดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายอาหาร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดหัวหิน ล็อกที่ 17 ถนนชายหาดหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากการตรวจสอบราคาจำหน่ายอาหารตามรายการที่ปรากฏอยู่ในสื่อ รวมราคาอาหารจำนวน 7,380 บาทนั้น พบว่า อาหารและเครื่องดื่มทุกรายการ มีการแสดงราคาจำหน่ายไว้อย่างชัดเจน และจำหน่ายไม่เกินราคาที่แสดงไว้ นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบราคาจำหน่ายอาหารของร้านบริเวณใกล้เคียงเพื่อเทียบเคียงราคาจำหน่าย พบว่า มีราคาจำหน่ายใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเมนูทะเลเผาและทะเลลวก ส่วนใหญ่จำหน่ายราคาชุดละ 500-800 บาท

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ให้ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณสถานีขนส่งและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ รวมทั้งมิให้ฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนผู้บริโภคพบที่มีการจำหน่ายอาหารในราคาสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก ปี 7หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ